



## รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่

Applied an Edict of The King in Sufficiency Economy to Inherit  
the Local Knowledge in the Field of Handicrafts in Chiang Mai  
Province, the Department of Wood Carving

สิริพร คีนมาเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปี 2554

## คำนำ

โครงการวิจัย “การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่” เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2554 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน หัตถกรรมไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ 2) วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ ผู้สากล

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในการระดมความคิดร่วมกันศึกษาแนวทางที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่สังคมต่อไป โดย ผู้วิจัยได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล โดยนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

สำหรับภาพประกอบที่ไม่ได้อ้างอิงที่มาได้ภาพในงานวิจัยเล่มนี้เป็นผลงานการถ่ายภาพ ของผู้จัดทำ โดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง

ศิริพร คีนมาเมือง

นักวิจัย

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัย “การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่” ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา ผู้ประกอบการสล่าช่างแกะสลัก และประชาชนในชุมชนอำเภอแมริม อำเภอคอยสะเกิด อำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง และอำเภอลอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณบุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่และขอขอบพระคุณบุคลากรจากหน่วยงานโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์อัญชลี โสมดี หัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ให้เข้าร่วมโครงการวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ สุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร. โกสุม สายใจ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการทำวิจัยเป็นอย่างดี

ศิริพร คีนมาเมือง  
นักวิจัย